




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน Empowering Women with LOVE เปิดตัวโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปี เพื่อรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับ WACOAL (วาโก้) ออกแบบชุดชั้นในแฟชั่นเพื่อจัดจำหน่ายระดมทุนสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ</li> <li>- ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาผู้หญิงป่วยมะเร็งเต้านมสูงถึง 17,043 คน เสียชีวิตปีละกว่า 4,857 คน คาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2566 นี้ จะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 22,000 คน</li> </ul>	
<p><b>หารือความร่วมมือทางวิชาการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ChiangmaiNews)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วยนายไพโรจน์ สุริตันวานิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ</li> </ul>	
<p><b>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสโตรก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 เผยว่า รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราความพิการและการเสียชีวิต ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ เริ่มจากคัดกรองและขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้การดูแลร่วมกับ รพ.สต. ให้ความรู้ถึงโรคหลอดเลือดสมองและสัญญาณเตือนด้านการรักษา พัฒนาระบบทางด่วน Fast Track ให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดรวดเร็วทันเวลา พัฒนาโครงการ Sky doctor ส่งผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเข้ารับการรักษาด้วยสายสวนด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่ รพ.ตรังและ รพ.หัวหิน โดยเขตสุขภาพที่ 11 อนุมัติงบประมาณสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ รพ.สต.เกาะพยาม เพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เกาะ ส่วนการฟื้นฟูสภาพ ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยหลังออกจาก รพ. ผ่านระบบสื่อสารทางไกล</li> </ul>	
<p><b>รพ.เมตตาประชารักษ์ ผ่าตัดอวัยวะให้ผู้สูงวัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ. และประธานมูลนิธิ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เผยว่า ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการผ่าตัดตาต่ออวัยวะมอโลกสดใส มอบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อให้เข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ลดภาวะตาบอดจากต่ออวัยวะ</li> </ul>	
<p><b>ประชุมวิชาการยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, hfocus, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.ดารารวรรณ ต๊ะปิ่นตา ผอ.ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี กล่าวในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 หัวข้อ "บทบาทของพยาบาลในการศึกษาและการจัดการการเสพติด" ซึ่งมีตัวแทนพยาบาลด้านสารเสพติดเข้าร่วม ทั้งจาก ม.บูรพา ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และจากประเทศอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงานของพยาบาลเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติด ย้ำงานสำคัญของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัญหาและการใช้สารเสพติดในชุมชน ทั้งนี้ ทางตัวแทนจากอังกฤษระบุว่า เดือน ต.ค. นี้ จะมีการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับบทบาทของงานพยาบาลเรื่องการดูแลสารเสพติดของพยาบาลทั่วโลก และจะเชิญไทยไปร่วมหารือด้วย ซึ่งไทยจะนำงานวิจัยไปเผยแพร่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก นำประสบการณ์ บทเรียน และองค์ความรู้มาปรับใช้ได้</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองขับ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์thaipbs</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 โดยโครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองขับให้การดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิ ขณะนี้ สปสช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท.ทั่วประเทศ ที่มีการจัดตั้งกองทุน กพท. 7,753 แห่ง ร่วมทำโครงการนี้ เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้น</p>	-
<p><b>ภาษีเหล้า-เบียร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างหารือและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับโครงสร้างภาษีสุราและเบียร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดเก็บภาษีไม่ตรงพิกัดหลายรายการ อาทิ ไชจู เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ 0% เป็นต้น ดังนั้น ต้องหารือร่วมกันทุกฝ่าย รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีต่อไป</p>	-
<p><b>สสส.แนะสูตรถวายภัตตาหารพระ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพองค์กร สสส. เผยว่า ได้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการริเริ่มโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค แนะนำสูตร "4 เสริม 2 ลด" คือ 1. เสริมข้าวกล้องที่มีเส้นใยอาหารเยอะ 2. เสริมเนื้อปลา 3.เสริมผักเพิ่มใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ 4. เสริมนมพรมันเนย พร้อม 2 ลด คือ ลดหวาน และลดเค็ม นอกจากนี้ ควรเลี่ยงถวายอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม สิ่งสำคัญคือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอ เช่น เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรม เดินรอบพระอุโบสถ กวาดลานวัด เป็นต้น</p>	-